

**ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẮK NÔNG
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Nông, ngày 12 tháng 8 năm 2020

*
Số: 01-NQ/ĐUK

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp
tỉnh Đắk Nông, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 10/8/2020 đến ngày 11/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

Sau khi thảo luận các văn kiện trình Đại hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy,

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành nội dung báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khối khoá III trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ khối đã tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị của mình. Đảng ủy Khối, các TCCS đảng trực thuộc đã bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, lãnh đạo các TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020. Nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới thiết bị công nghệ, tạo được sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường; đời sống, việc làm của người lao động không ngừng được cải thiện. Đa số doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả quan trọng; Đảng ủy Khối đã ban hành 06 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai quán

triệt, tổ chức thực hiện kịp thời; công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KhốI đề ra; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, đã trở thành nề nếp, có tác động tích cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) có chuyển biến tích cực, đặc biệt, là từ khi triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Công tác phối hợp với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo Doanh nghiệp để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan, đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy TCCS đảng còn hạn chế về năng lực lãnh đạo, điều hành; chưa thật sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Một số TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh chưa nghiêm; các nhiệm vụ của cấp trên giao chưa giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết chưa cao, còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, chưa chủ động đề xuất các giải pháp; khó khăn của doanh nghiệp chưa được giải quyết đến kết quả cuối cùng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh chưa đạt mục tiêu đề ra, còn tình trạng hồ sơ quá hạn, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các hoạt động văn hóa tổ chức chưa nhiều, tình trạng bỏ việc của bác sỹ có trình độ, thiếu giáo viên mầm non còn diễn ra, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng với sự phát triển kinh tế. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW còn lúng túng, một số nhiệm vụ triển khai chậm; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn dao động khi triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là những đồng chí không còn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và các trường hợp hợp đồng.

Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số TCCS đảng chưa được thường xuyên, sâu sát. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết ở một vài TCCS đảng còn chậm, chất lượng chưa cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ tại một số TCCS đảng chưa phong phú,

chưa bám sát các quy định của cấp trên, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên đối với chủ doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện được; công tác phát triển các tổ chức Đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước còn ít. Một số cấp ủy, UBKT cơ sở chưa nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nên khi triển khai thực hiện còn lúng túng, quy trình, thủ tục thiếu chặt chẽ; chưa chủ động nắm bắt tình hình phát hiện tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xử lý; công tác khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Việc lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật, tinh thần cảnh giác có lúc chưa cao. Hoạt động của lực lượng tự vệ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế, việc tham gia huấn luyện quân sự hàng năm chưa đều.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề hàng năm ở một số TCCS đảng còn hạn chế, chưa gắn kết một cách chặt chẽ giữa việc làm theo với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chậm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình người tốt, việc tốt. Đôi lúc còn chậm trong việc đôn đốc triển khai đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vai trò của các tổ chức đoàn thể ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn thụ động; hoạt động còn mang tính hình thức. Tinh thần tham gia các hoạt động của một bộ phận đoàn viên, hội viên chưa tích cực. Việc phát triển tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

- *Mục tiêu, phương hướng chung*: Đại hội xác định, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cụ thể: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò của tổ chức đảng và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

- *Một số chỉ tiêu chủ yếu*

1. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có 100% đảng viên, trên 90% quần chúng trong Đảng bộ Khôi được nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Hàng năm, trên 90% chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, an ninh trật tự. Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 600 đảng viên trở lên.

4. Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, 30% tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

5. Hàng năm, có trên 90% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hạn chế đến mức thấp nhất TCCS đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Hàng năm, lãnh đạo Đoàn khối, Hội CCB Khối, Công đoàn viên chức tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo các TCCS đảng phát huy vai trò, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, Đại hội các cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, Thường xuyên quan tâm lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Thứ ba, Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ tư, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng bám sát thực tiễn, đi sâu, đi sát cơ sở nắm chắc tình hình, đề xuất những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời, có chất lượng và hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở.

Thứ năm, tập trung lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh được bầu giữ chức vụ Bí thư. Bầu UBKT Đảng ủy gồm 06 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Khắc Trung được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 46 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.

V. Giao Ban chấp hành khóa mới có nhiệm vụ phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ khối và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ khối đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- VP và các ban Đảng của Tỉnh ủy,
- Đ/c UVBTV, TUV phụ trách địa bàn,
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Ủy viên BCH Đảng bộ khối,
- VP và các ban Đảng của ĐUK,
- Đoàn Khối, Hội CCB Khối, CĐVC tỉnh,
- Lưu Văn phòng ĐUK.

báo cáo



**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**

Huỳnh Ngọc Anh